

Số: 117 /BC-UBND

Cà Mau, ngày 10 tháng 7 năm 2012

## **BÁO CÁO**

### **Về việc trả lời ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII**

Thực hiện Báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 13/6/2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, UBND tỉnh xin trả lời như sau:

#### **I. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI THÀNH PHỐ CÀ MAU**

**Câu hỏi 1:** Hiện nay hai tuyến đường Lý Văn Lâm và Nguyễn Trung Thành, phường 1 thi công quá chậm gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân và dễ gây ra tai nạn giao thông. Kiến nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa hai tuyến đường này.

#### **Trả lời:**

- Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Lý Văn Lâm (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng) do UBND thành phố Cà Mau làm chủ đầu tư, được khởi công vào quý I năm 2012, với thời gian thi công là 300 ngày. Công trình hiện đang được đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ, dự kiến đến đầu tháng 11/2012 hoàn thành, đưa vào sử dụng.

- Tuyến đường Nguyễn Trung Thành (đường số 09) thuộc Dự án Khu tái định cư phường 1 - phường 9, thành phố Cà Mau chưa được đầu tư do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Minh Hải (chủ đầu tư) phối hợp với UBND thành phố Cà Mau sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư thi công tuyến đường này.

**Câu hỏi 2:** Trong thời gian qua, báo chí và dư luận xôn xao quanh vụ việc bà Chung Ngọc Nhân, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh có liên quan đến nhận hối lộ. Đề nghị tỉnh cho biết vụ việc này có hay không và biện pháp xử lý như thế nào?

**Trả lời:** Vụ việc nêu trên đang được các cơ quan có chức năng kiểm tra, làm rõ. Nếu phát hiện sai phạm, UBND tỉnh sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

**Câu hỏi 3:** Thời gian qua, tại khu vực gần cầu Số 1, đường Nguyễn Trãi, phường 9 thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết người do trồng cây che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khắc phục hạn chế nêu trên để tạo thông thoáng và giảm tai nạn cho người tham gia giao thông tại khu vực này.

**Trả lời:** Nguyên nhân của việc xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực gần cầu Số 1, đường Nguyễn Trãi, phường 9 chủ yếu là do khu vực này có 02 lộ hẻm đầu trực tiếp vào Quốc lộ 63, chợ tự phát cầu Số 1 làm khuất tầm nhìn người tham gia giao thông từ trong hẻm ra. Bên cạnh đó cũng có nguyên nhân do cây che khuất

tầm nhìn như cử tri đặt ra. UBND tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải, UBND thành phố Cà Mau và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau kiểm tra, có kế hoạch xử lý ngay các vấn đề gây mất an toàn giao thông tại khu vực này.

**Câu hỏi 4:** Kiến nghị tỉnh xem xét, có kế hoạch xây dựng mới tuyến đường nối từ đường Đinh Tiên Hoàng, phường 9 qua đường Lý Văn Lâm, phường 1 để tạo thành đường tắt khỏi phải đi vòng qua đường Ngô Quyền nhằm giảm tải lưu lượng xe ở đường Lý Văn Lâm.

**Trả lời:** Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ hẻm tiếp giáp chùa Monivongsa đầu nối vào dự án của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây lắp Cà Mau) đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng, đề nghị UBND thành phố Cà Mau (Chủ đầu tư) sớm hoàn chỉnh dự án, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

**Câu hỏi 5:** Hiện nay, cống Cà Mau chưa được mở và làm ảnh hưởng không nhỏ trong việc lưu thông qua lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát, xem xét cho mở cống Cà Mau để người dân thuận tiện trong việc đi lại, trao đổi hàng hóa và tạo được dòng chảy hạn chế ô nhiễm môi trường.

**Trả lời:** Việc cử tri kiến nghị mở cống 02 chiều để thuận lợi trong giao thông là cần thiết, tuy nhiên để đảm bảo nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất tôm, lúa phía thượng lưu của cống, nên ngành chức năng điều tiết mở một chiều và đóng chiều ngược lại. UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết hợp với UBND thành phố Cà Mau, UBND huyện Thới Bình nghiên cứu, có kế hoạch và giải pháp phù hợp để vừa đảm bảo nhu cầu giao thông qua lại cống, vừa phục vụ tốt nhu cầu sản xuất của nhân dân.

**Câu hỏi 6:** Vừa qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa được tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Do đó, tư tưởng và đạo đức của một số bộ phận học sinh, sinh viên đang xuống cấp trầm trọng. Đề nghị tỉnh trong thời gian tới cần có kế hoạch cụ thể hơn để tuyên truyền, học tập sâu rộng cuộc vận động này có hiệu quả hơn.

**Trả lời:** Thời gian qua, có một số trường hợp học sinh, sinh viên không rèn luyện tốt đạo đức và vi phạm pháp luật, nhưng hiện tượng này không mang tính phổ biến và đã được nhà trường kịp thời phát hiện, xử lý. Trong thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo và các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả cao nhất.

## II. Ý KIẾN CỬ TRI HUYỆN THỚI BÌNH

**Câu hỏi 7:** Đề nghị tỉnh sớm có kế hoạch nạo vét khu vực đê bao phía Tây sông Trẹm phía sau khu công nghiệp khóm 4, thị trấn Thới Bình để người dân nơi đây nuôi trồng thủy sản.

**Trả lời:** Vấn đề này, đề nghị UBND huyện Thới Bình chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thực tế và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Nếu xét thấy thật sự bức xúc, UBND huyện tổng hợp, trình UBND tỉnh và ngành chức năng xem xét, để có kế hoạch đầu tư.

**Câu hỏi 8:** Cầu Rạch Bà Đặng, khóm 7, thị trấn Thới Bình được xây dựng với độ thông thuyền quá thấp, tàu ghe không lưu thông qua lại được. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp xử lý để tàu ghe đi lại dễ dàng.

**Trả lời:** Cầu Rạch Bà Đặng được thiết kế, thi công đúng theo quy hoạch của huyện về tỉnh không thông thuyền trên tuyến kênh này. Với tỉnh không như hiện nay mới đầu nổi được các trục đường ngang theo quy hoạch thị trấn Thới Bình. Mặt khác, dọc theo tuyến kênh Bà Đặng hiện đã được đầu tư đường ô tô; định hướng lâu dài là phát triển đường ô tô trên toàn tuyến kênh này để đi đến trung tâm xã Thới Bình (vị trí mới). Vì vậy, nhu cầu giao thông thủy sẽ giảm, nên độ thông thuyền không yêu cầu cao nhằm giảm chi phí xây dựng công trình.

**Câu hỏi 9:** Hiện nay, tuyến Quốc lộ 63, đoạn Thới Bình đến Cà Mau quá nhỏ hẹp, lưu lượng xe nhiều nên dễ gây tai nạn giao thông. Đề nghị tỉnh có kế hoạch nâng cấp, mở rộng tuyến đường này để người dân thuận tiện đi lại và hạn chế tai nạn giao thông.

**Trả lời:** Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 63, địa phận tỉnh Cà Mau đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010. Hiện nay, do gặp khó khăn về nguồn vốn nên chưa triển khai thực hiện được. UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tìm nguồn vốn để triển khai dự án này.

**Câu 10:** Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về việc quy định Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực tại xã, Công an viên áp trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2012, nhưng đến nay các xã chưa được triển khai. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện.

**Trả lời:** Thực hiện Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên. Trong đó, đã giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát và tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện.

**Câu hỏi 11:** Cử tri các xã Tân Bằng và Biển Bạch Đông phản ánh: Khi thay đồng hồ điện mới thì định mức điện năng tiêu hao lại gấp từ 1,5 đến 2 lần so với lúc chưa thay đồng hồ điện. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra thực tế các đồng hồ điện có đảm bảo chất lượng hay không ?

**Trả lời:** Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 25/2007/QĐ-BKHCN ngày 10/5/2007), chu kỳ kiểm định điện kế 01 pha là 05 năm/lần. Vì vậy, khi đến thời hạn, ngành điện thu hồi điện kế đang sử dụng của người dân để kiểm định và lắp đặt điện kế mới thay thế. Điện kế mới này đã được cơ quan chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm định theo đúng quy định của nhà nước, với mức sai số cho phép là  $\pm 2\%$ . Nếu nghi ngờ điện kế không chuẩn xác, bà con cử tri liên hệ với Điện lực Thới Bình hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thới Bình để tổ chức kiểm định lại theo quy định của pháp luật.

**Câu hỏi 12:** Kiến nghị UBND tỉnh sớm bàn giao cụ thể địa giới hành chính theo cột mốc 364 tại kênh 8, xã Tân Phú (một bên thuộc tỉnh Cà Mau, một bên thuộc tỉnh Bạc Liêu) để thuận tiện cho việc xây dựng lộ giao thông nông thôn và địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở phạm vi khu vực này.

**Trả lời:** Đường địa giới hành chính xã Tân Phú đã được mô tả đầy đủ trong biên bản xác nhận giữa xã, huyện và tỉnh; đồng thời đã cắm xong cột mốc và bàn giao cho huyện, xã quản lý nhiều năm nay, không có tranh chấp. UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thới Bình chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Tân Phú và các xã giáp ranh với tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang thông báo cho cử tri biết và tổ chức thực hiện tốt việc quản lý địa giới hành chính theo quy định của pháp luật.

**Câu hỏi 13:** Kiến nghị tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm triển khai thi công tuyến Chợ Hội - Ranh Hặt (Tràm Thè - Ranh Hặt) và sửa chữa hoặc xây dựng mới cầu kênh Bốn Thước nằm trên tuyến lộ này để bà con đi lại được dễ dàng, vì tuyến lộ này, xã Tân Phú đã bàn giao mặt bằng từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa thi công.

**Trả lời:** Tuyến đường Chợ Hội - Ranh Hặt đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương sửa chữa, cải tạo. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải (chủ đầu tư) đang hoàn thiện dự án và các hồ sơ, thủ tục có liên quan trình thẩm định, phê duyệt để triển khai thi công cả phần đường và các cầu trên tuyến với quy mô tương đương cấp VI đồng bằng.

### III. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI HUYỆN U MINH

**Câu hỏi 14:** Tỉnh sớm nạo vét cửa biển Khánh Hội và xây dựng cơ sở hạ tầng khu neo đậu tàu, ghe. Hiện nay, cửa biển Khánh Hội quá cạn nên rất khó khăn cho tàu, ghe vào cửa để neo đậu và giao thương hàng hóa.

**Trả lời:** UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát hiện trạng cửa biển Khánh Hội để đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương đầu tư nạo vét. Dự án xây dựng khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá tại cửa biển Khánh Hội đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên chưa khởi công được. UBND tỉnh đang tích cực xin Trung ương hỗ trợ vốn để triển khai thực hiện.

**Câu hỏi 15:** Đề nghị tỉnh, huyện có chủ trương cho lập dự án khôi phục lại nơi ở và làm việc của 02 đồng chí: cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại xã Nguyễn Phích và cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại xã Khánh Hoà.

**Trả lời:**

- UBND tỉnh đã giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch lập Dự án tôn tạo di tích các địa điểm thuộc Xứ uỷ Nam bộ - Trung ương Cục miền Nam, trong đó có các địa điểm nơi ở và làm việc của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện đề thông qua, phê duyệt.

- Nơi ở và làm việc của đồng chí cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đang được các ngành chức năng lập hồ sơ, thủ tục đề trình cấp có thẩm quyền công nhận di tích cấp tỉnh. Sau khi có quyết định công nhận di tích cấp tỉnh, các ngành chức năng sẽ lập dự án phục dựng, tôn tạo theo quy định.

**Câu hỏi 16:** Hiện nay, tuyến đường U Minh - Khánh Hội quá hẹp và xuống cấp nghiêm trọng nhưng lượng xe lưu thông nhiều, nhất là xe tải và xe buýt. Đề nghị Nhà nước xem xét nâng cấp, mở rộng tuyến đường này để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

**Trả lời:** Tuyến đường U Minh - Khánh Hội đã có chủ trương nâng cấp mở rộng (Sở Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư. Dự án trên đã thông qua hội đồng thẩm định, nhưng do tình hình khó khăn về vốn nên chưa triển khai thực hiện được. UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, bổ sung thêm tuyến đường này vào danh mục Trung ương hỗ trợ vốn từ nay đến năm 2015. Trong thời gian chờ bố trí nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp, UBND tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải tiến hành duy tu, sửa chữa hàng năm để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

#### **IV. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI TRẦN VĂN THỜI**

**Câu hỏi 17:** Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau xây dựng lại cây cầu bắc qua kênh Rạch Lùm (ngang trường Tiểu học 2 Khánh Hải). Vì trước đây, cây cầu này do Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau tháo dỡ để vận chuyển vật tư nhưng đến nay chưa xây dựng lại, gây khó khăn, trở ngại cho việc đi lại của bà con, nhất là các em học sinh đến trường.

**Trả lời:** Cầu qua kênh Rạch Lùm bị hư hỏng là do các nhà thầu tháo dỡ để vận chuyển vật tư xây dựng các tuyến đường về trung tâm xã, trong đó Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau chịu trách nhiệm sửa chữa (vì đơn vị đã nhận tiền hỗ trợ sửa chữa cầu của một nhà thầu khác). UBND huyện Trần Văn Thời đã yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau sửa chữa cầu, nhưng đến nay đơn vị chưa thực hiện, nguyên nhân do kinh phí sửa chữa tương đối lớn. UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Trần Văn Thời tiếp tục đôn đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau khẩn trương sửa chữa cầu nêu trên.

**Câu hỏi 18:** Hiện nay, cống lớn ở kênh Trùm Thuật, ấp Trùm Thuật A đã cũ và xuống cấp, khi mùa nước mặn đến cống không đảm bảo việc ngăn mặn và bề ngang cống quá hẹp gây khó khăn cho việc lưu thông hàng hóa. Kiến nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng nâng cấp, xây dựng cống để bảo vệ vùng ngọt hóa, kịp thời tháo nước xổ phèn phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân trong vùng.

**Trả lời:** Theo Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng III - Bắc Cà Mau, cống Trùm Thuật được xây mới, với khẩu độ cống 3m cửa (cống cấp II). Do nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho Dự án trong các năm qua chưa đáp ứng nhu cầu, nên UBND tỉnh chỉ ưu tiên đầu tư nạo vét các kênh, đê bao và các cống cấp I mang tính bức xúc. Để đầu tư xây dựng cống Trùm Thuật đáp ứng được yêu cầu của cử tri, UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khảo sát nhu cầu thực tế, có ý kiến đề xuất UBND tỉnh để xem xét, quyết định.

**Câu hỏi 19:** Khu di tích Bác Ba Phi, xã Khánh Hải đã có chủ trương xây dựng, nhưng đến nay chưa được triển khai thực hiện. Đề nghị cho biết lý do và khi nào thi công khu di tích này để phục vụ việc giáo dục, tuyên truyền về con người, quê hương Cà Mau và khách tham quan.

**Trả lời:** Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời tổ chức khảo sát, lập hồ sơ công nhận khu di tích Bác Ba Phi. Tuy nhiên, do xảy ra tranh chấp đất đai trong nội bộ gia đình Bác Ba Phi nên chưa lập được hồ sơ công nhận di tích, dẫn đến chưa lập được dự án đầu tư. Khi nào việc tranh chấp đất đai được giải quyết xong, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ khẩn trương lập hồ sơ, thủ tục đầu tư theo đúng quy định.

**Câu hỏi 20:** Kiến nghị tỉnh sớm nâng cấp đê biển Tây, vì hiện nay có một số đoạn quá thấp, khi thủy triều dâng làm nước mặn tràn vào nội đồng ảnh hưởng lớn đến sản xuất của bà con nông dân; đồng thời có kế hoạch xây dựng bờ kè chống sạt lở ven biển để bảo vệ rừng ven đê biển Tây.

**Trả lời:**

- UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án nâng cấp đê biển Tây có chiều dài 108 km, với tổng mức đầu tư 922 tỷ đồng. Do khó khăn về nguồn vốn, nên tỉnh mới chỉ tập trung đầu tư xử lý những đoạn sạt lở xung yếu để bảo vệ đê. Đối với những đoạn đê quá thấp, UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bồi đắp tạm thời để chống tràn, bảo vệ sản xuất. Khi cân đối được nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư nâng cấp những đoạn đê bức xúc nhất.

- Hiện nay, đê biển Tây có nhiều đoạn bị sạt lở đặc biệt nguy hiểm với chiều dài khoảng 7,5 km. UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư xây dựng kè tại những nơi xung yếu nhất, đến nay đã xây dựng được gần 05 km và đang tiếp tục đầu tư các đoạn còn lại.

**Câu hỏi 21:** Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý xe gắn máy lưu thông trên các tuyến lộ giao thông nông thôn chạy quá tốc độ quy định. Vì hiện nay, có nhiều xe gắn máy chạy với tốc độ rất nhanh gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

**Trả lời:** Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được các cấp, các ngành chức năng tăng cường triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng vi phạm về trật tự an toàn giao thông còn xảy ra khá nhiều. Trong thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của nhà nước.

## V. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI HUYỆN PHÚ TÂN

**Câu hỏi 22:** Ấp Cái Cắm, xã Tân Hải còn rất nhiều hộ dân nghèo không có đất sản xuất, đề nghị tỉnh giao đất ven rừng cho những hộ dân này có đất sản xuất.

**Trả lời:** Diện tích rừng tại xã Tân Hải được quy hoạch rừng phòng hộ rất xung yếu, nếu giao đất cho hộ dân để sản xuất sẽ trái với Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

**Câu hỏi 23:** Khu tái định cư Cái Cắm, xã Tân Hải được thi công vào năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng hoàn thành. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng để người dân khu tái định cư ổn định cuộc sống và an tâm sản xuất.

**Trả lời:** Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư), Khu tái định cư vàm kênh Cái Cám, xã Tân Hải đã thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2008. Công trình đang thi công nhưng do 36 hộ dân ở khu vực kế cận dự án cản trở nhà thầu để yêu cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất, nên phải tạm ngừng. UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo ngành chức năng chi tiền hỗ trợ khôi phục sản xuất cho 36 hộ dân bị ảnh hưởng. Qua đó các hộ dân đã cam kết không cản trở nhà thầu, nhưng mới thi công đắp bờ bao khoảng 500 m thì các hộ dân tiếp tục ngăn cản, yêu cầu hỗ trợ thiệt hại cây rừng. UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư, phối hợp với UBND huyện Phú Tân, UBND xã Tân Hải và các ngành chức năng tiếp tục xem xét yêu cầu của các hộ dân bị ảnh hưởng, nếu yêu cầu hỗ trợ không đúng quy định thì tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận; nếu yêu cầu chính đáng, có cơ sở thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

**Câu hỏi 24:** Xã Tân Hải được Chính phủ công nhận là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển có hiệu lực từ ngày 01/3/2011, nhưng đến nay cán bộ, công chức xã vẫn chưa được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi. Đề nghị tỉnh sớm triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định.

**Trả lời:** Thực hiện Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Sở Tài chính đã hướng dẫn UBND các huyện tổng hợp đối tượng hưởng phụ cấp và lập dự toán kinh phí, báo cáo Sở Tài chính thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, các huyện đang tổng hợp, chưa báo cáo Sở Tài chính. Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Tân sớm chỉ đạo cơ quan tham mưu tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính thẩm định, để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

## **VI. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI HUYỆN CÁI NƯỚC**

**Câu hỏi 25:** Trong thời gian qua, cống Lung Dừa và Xẻo Lá, xã Thạnh Phú không hoạt động làm ảnh hưởng đến việc tháo, lấy nước để nuôi trồng thủy sản của người dân. Kiến nghị sớm khắc phục tình trạng của hai cống trên để bà con nông dân thuận tiện trong quá trình sản xuất.

**Trả lời:** Cống Lung Dừa và cống Xẻo Lá thuộc Tiểu vùng II - Nam Cà Mau được đầu tư xây dựng với mục đích là từng bước khép kín toàn bộ tiểu vùng. Do khó khăn về nguồn vốn, nên Tiểu vùng II - Nam Cà Mau chưa được đầu tư hoàn thiện, vì vậy 2 cống nêu trên chưa phát huy hết tác dụng. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo neo cửa cống sát vào tường bên cống để đảm bảo giao thông thủy và cấp thoát nước bình thường.

## **VII. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI HUYỆN ĐÀM DƠI**

**Câu hỏi 26:** Kiến nghị UBND tỉnh chấn chỉnh và chỉ đạo ngành chức năng thực hiện tốt việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Chỉ đạo quản lý,

xử lý nghiêm đối với những người sử dụng phương tiện thủy không đảm bảo an toàn, nhất là đò bao, đò dọc chở học sinh nhưng không đăng ký, không có áo phao.

**Trả lời:** Sở Giao thông Vận tải đã phân cấp cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện tổ chức đăng ký, quản lý đối với phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ; đồng thời đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc thông báo lịch cố định và cử cán bộ đến địa bàn xã, phường, thị trấn tổ chức đăng ký, đăng kiểm cho nhân dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chấp hành đúng các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Đề nghị các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Giao thông đường thủy, đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

## VIII. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI HUYỆN NĂM CĂN

**Câu hỏi 27:** Tôm nuôi của 800 hộ dân thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ngọc Hiến được chứng nhận tôm nuôi sinh thái, do Công ty Camimex đứng ra thu mua tôm nguyên liệu và có thoả thuận với nông dân chi thêm tiền hoa hồng 6% trên số lượng tôm mua của các hộ dân. Từ tháng 6/2011 đến nay, Công ty Camimex không thanh toán số tiền này, các hộ dân đã nhiều lần liên hệ với Công ty nhưng vẫn chưa được chi trả. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, yêu cầu Công ty Camimex thanh toán khoản hoa hồng mua bán tôm (đã thoả thuận) cho người dân.

**Trả lời:** Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex), đến ngày 20/6/2012, Công ty đã trả tiền hoa hồng cho các hộ dân đến hết quý I năm 2012. Trong thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau chi trả tiền hoa hồng cho nông dân đúng theo hợp đồng đã ký kết.

**Câu hỏi 28:** Hiện nay, Hợp tác xã hầm than 2/9 đang gặp khó khăn do không mua được nguyên liệu để sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty lâm nghiệp Ngọc Hiến xem xét, ưu tiên bán cho Hợp tác xã một phần nguyên liệu để tổ chức sản xuất, ổn định cuộc sống.

**Trả lời:** Ngày 14/10/2011, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp tổ chức lại hoạt động của các hợp tác xã nuôi nghêu và hợp tác xã hầm than, qua đó các chủ rừng đã thống nhất giải pháp dành riêng một lượng nguyên liệu để bán cho các hợp tác xã hầm than. UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với các chủ rừng để có kế hoạch cung ứng nguyên liệu phục vụ hoạt động của các hợp tác xã hầm than trong thời gian tới.

**Câu hỏi 29:** Đề nghị tỉnh có kế hoạch xây dựng bia ghi danh di tích lịch sử đánh tàu trên sông Tam Giang trên địa bàn xã Tam Giang để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của thế hệ đi trước.

**Trả lời:** Vấn đề này, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng khảo sát, tiếp tục thu thập thông tin và hoàn thiện hồ sơ về sự kiện lịch sử trận đánh tàu trên sông Tam Giang, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.



## IX. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI HUYỆN NGỌC HIÊN

### Câu hỏi 30 và câu 31:

- Hiện nay, một số hộ dân trong các khu tái định cư trên địa bàn xã Tân Ân đã bỏ nhà đi nơi khác, do cuộc sống không đảm bảo như: thiếu đất sản xuất, không có việc làm, thiếu nước sinh hoạt... Đề nghị tỉnh xem xét cấp thêm đất sản xuất, giải quyết việc làm, đầu tư xây dựng hệ thống nước sinh hoạt cho những hộ trong dự án tái định cư để ổn định cuộc sống.

- Đề nghị Nhà nước tiếp tục đầu tư một số hạng mục công trình như: điện thấp sáng, đường giao thôn nông thôn... đã được phê duyệt trong các khu tái định cư trên địa bàn xã Tân Ân nhưng đến nay chưa được đầu tư, xây dựng hoàn chỉnh.

**Trả lời:** Về nội dung trên, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Ngọc Hiên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng kiểm tra, rà soát tình hình và báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

**Câu 32:** Kiến nghị UBND tỉnh đề nghị với Trung ương công nhận xã Tân Ân là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để cán bộ, công chức của xã được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi.

**Trả lời:** Về vấn đề này, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức điều tra, khảo sát địa bàn. Nếu đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tham mưu cho UBND tỉnh trình Trung ương xem xét, công nhận xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

**Câu hỏi 33:** Vừa qua, Công ty lâm nghiệp Ngọc Hiên đắp đập ngọng kinh Trảng Cò ở ấp Kinh 17 (lưu thông qua kinh Ông Chệt Còm) làm ảnh hưởng đến lưu thông đi lại của nhân dân một số ấp như: Vườn Kiểng, Trảng Lớn, Bông Súng, Chà Là...đồng thời, đây cũng là đường tránh sóng của bà con nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, làm rõ vấn đề này đúng quy định hay không.

**Trả lời:** Đập ngọng kênh Trảng Cò không phải do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ngọc Hiên đắp. Đập này nằm trên tuyến đường ô tô về trung tâm xã Tam Giang, do UBND huyện Năm Căn làm chủ đầu tư. Theo báo cáo của UBND huyện Năm Căn, đơn vị thi công đã đắp ngang ngọng kênh Trảng Cò để thi công tuyến đường. Thời gian tới, UBND huyện Năm Căn chỉ đạo đơn vị thi công đào kênh dẫn dòng để trả lại đường giao thông thủy cho người dân lưu thông.

**Câu hỏi 34:** Đề nghị tỉnh nghiên cứu, quy hoạch hoặc kêu gọi đầu tư xây dựng khu du lịch bãi biển trên địa bàn xã Tân Ân (từ Rạch Nhà Phiếu ra bãi biển) vì nơi đây có bờ biển dài khoảng 03 km thuận lợi cho du lịch phát triển.

**Trả lời:** Hiện tại khu vực này nằm xa với các tuyến du lịch chính nên không thuận lợi trong việc liên kết khai thác du lịch. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét, quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch tại địa điểm này khi có điều kiện thuận lợi.

**Câu hỏi 35:** Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, thống nhất trong việc gắn bảng tên người lãnh đạo trên cây trồng lưu

niệm, không nên có sự phân biệt người thi bảng màu xanh, người thi bảng màu đỏ hoặc trong bảng mỗi người có kiểu chữ khác nhau.

**Trả lời:** UBND tỉnh tiếp thu và cảm ơn ý kiến góp ý của cử tri, đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mẫu bảng tên thống nhất theo ý kiến của cử tri.

Qua trả lời ý kiến cử tri kỳ này, UBND tỉnh nhận thấy đây là những ý kiến phản ánh, kiến nghị bức xúc của cử tri cần phải quan tâm giải quyết. UBND tỉnh xin trả lời các vấn đề của cử tri đã phản ánh, kiến nghị và mong quý vị đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các cấp chính quyền, đoàn thể khi tiếp xúc cử tri có thông báo, giải thích thêm để cử tri được biết.

Thay mặt UBND tỉnh, xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân cùng toàn thể bà con cử tri trong tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo, Đài, Công TTĐT tỉnh (tuyên truyền);
- Trường phòng Tổng hợp;
- CVTS (T);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Tươi**